
‘पििंरी-चििंवड महािालिका 
प्रशासनाने िवना बंद जिवाहहनी 
प्रकल्ािा २००८ मध्े मंजुरी 
हदिी. या प्रकल्ािे काम सुरू 
झािे. त्ावेळी  प्रकल्ाच्ा 
ववरोधात स्ावनक शेतकऱयांनी 
िुणे -मुंबई एक्स्ेस वे रोखून 
धरिा. आंदोिन उग्र झाल्ामुळे 
िोलिसांनी िाठीिाज्ज आणण 
गोळीबार केिा. यामध्े हद. 
९ ऑगस्ट २०११ रोजी तीन 
शेतकऱयांिा नाहक बळी गेिा. 
त्ानंतर पििंरी-चििंवड शहरािा 
४२ पकिोमीटर दरूवरीि मावळ 
तािुक्ाच्ा िवना धरणातून थेट 
िाणी आणणाऱया या योजनेच्ा 
कामािा प्रथम िुणे लजल्ाधधकारी 
आणण नंतर राज्य सरकारनेही ‘जैसे 
थे’ म्हणजेि स्गगती हदिी होती. 

दरम्ान, महायुती सरकारने 
'जैसे थे 'िा हा आदेश आता 

उठल्ाने हे काम िुन्ा सुरू 
होण्ािा माग्ज मोकळा झािा 
आहे. त्ामुळे गेल्ा िावणे िार 
वर्षांिासून उद्ोगनगरीत सुरू 
असिेिा हदवसाआड िाणीिुरवठा 
बंद होऊन रहहवाशांना मोठा 
हदिासा वमळणार आहे.

भारतीय जनता िाटटीिे हदवंगत 
आमदार िक्ष्मण जगताि आणण 
आमदार महेश िांडगे  यांनी 2014 
िासून सुरू केिेिा िाठिुरावा 
अखेर यशस्ी ठरिा. जुिै -
२०२३ मध्े झािेल्ा ववधानसभा 
अधधवेशनाच्ा वनवमत्ाने आमदार 
िांडगे यांनी  सभागृहात  हा मुद्ा 
आक्रमकिणे उिस्स्त केिा होता. 
त्ामुळे राज्याच्ा नगरववकास 
ववभागाने हा ‘जैसे थे’ आदेश रद् 
करण्ािी घोर्णा केिी आहे. तसे 
ित्र पििंरी-चििंवड महािालिका 
प्रशासनािा िाठविे आहे.

   गॉफने पटकावल े   ववजेतपेद! 

   करीनानं केला राष्ट्र गीताचा अपमान! 

    मी गीता, उपवनषदे वाचलीत! 

   आम्ी नाव नाही पंतप्रधान बदलणार!

आतील पानांत
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पवना थटे जलवाहिनीच े‘ग्रिण सुटल’े!
तब्बल १२ वर्षांनतंर प्रकल््षल्ष च्षलन्ष : पिंिरी-चचंचवडकर्ंषच्ष ि्षणीप्रश्न क्षयमस्वरुिी सुटल्ष! 

 ।पपपंरी । महाईन्यूज । प्रवतवनधी।

पपपंरी-चचचंवड शहराचा पाणी पुरवठा आगामी 
५० वषषांच्ा वनयोजनाप्रमाणे सक्षम होण्ासाठी हाती 
घेतलेला पवना थेट जलवादहनी प्रकल्ाला लागलेले 

‘ग्रहण’ अखेर १२ वषषांनंतर सुटले आहे. राज्य सरकारने 
या प्रकल्ाचा ‘जैसे थे’ आदेश रद्द केल्ामुळे प्रकल्ाला 

चालना वमळाली असयून, पपपंरी-चचचंवडकरांना मोठा 
ददलासा वमळाला आहे. 

जालना आदंोलकावंरील गनेु् माग,े ३ पोलीस अधिकारी ननलबंित

माजी 
आमदार 
बाळा भेगडेंचा 
विरोध… 

    मावळातीि िवना धरणातनू बदं जिवाहहनीतनू पििंरी-
चििंवडसाठी िाणी आणण्ाच्ा तत्ािीन उिमखु्यमतं्री 
अलजत िवारांच्ा ड्ीम प्रोजेक्टवर २०११ िा त्ांच्ाि राज्य 
सरकारने बंदी आणिी. भोसरीिे आमदार महेश िांडगेंच्ा 
प्रयत्ामळेु नकुतीि ती बदंी उठल्ान ेतो िनु्ा सुरू होण्ाच्ा 
आशा िल्लववत झाल्ा होत्ा. मात्र, माजी राज्यमतं्री आणण मावळिे 
भाजिििे माजी आमदार बाळा भगेडे यांनी या प्रकल्ािा ववरोध कायम 

असल्ािा दावा केिा आहे. भगेडे व त्ांिा िक्ष भाजिसह 
(BJP) लशवसेना आणण आरिीआय या तीन राजकीय िक्षांसह 
भारतीय पकसान सघंान ेबदंी उठिी असिी, तरी िनु्ा ही योजना 
सरुू करण्ास आज ववरोध केिा. त्ांच्ा आदंोिनामुळेि या 
योजनवेर २०११ िा बदंी आिी होती. ती नकुतीि उठिी. 

तरीही वरीि िक्ष आणण सघंटनसेह स्ावनक शतेकऱयांिा ववरोध कायम 
राहहल्ान ेया प्रकल्ाच्ा मागगातीि अडथळे कायम राहहिे आहेत.

पििंरी- चििंवड शहरािी वाढती 
िोकसंख्या यािा वविार करता आगामी 

५० वर्षांिा वविार करुन नवीन जिस्तोत वनमगाण 
करण्ाबाबत तत्ािीन मखु्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 

सकारात्मक भूवमका घेतिी. त्ामुळे आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्ातून 
२६७ एमएिडी िाणी उििब्ध होण्ास िािना वमळािी. आता िवना 
बहंदस्त जिवाहहनी प्रकल्ािे कामही प्रशासनान ेिवकरात िवकर सरुू 
करावे आणण पििंरी- चििंवडकरांिा िाणी प्रश्न कायमस्रूिी सोडवावा, 
अशी अिके्षा आहे. तसिे, सव्जसामान्य नागररकांच्ा हहतािा वविार करून 
राज्यातीि महायुती सरकारने हा महत्ताकांक्षी वनण्जय घेतल्ाबद्ि 
पििंरी-चििंवडकरांच्ा वतीने राज्य सरकारिे आभार व्यक्त करतो. 
  – महेश लांडगे, आमदार, 
 भोसरी ववधानसभा

िवना धरणातनू थेट िाईििाईन द्ारे िाणी 
शहरात आणिे जाणार आहे. यािूवटी िवना थटे 

िाईििाईन प्रकल्ावर स्गगती होती. यासाठी उिमुख्यमंत्री 
अलजत िवार पििंरी चििंवड शहरात आल्ानतंर राष््वादी 

काँग्रसेच्ा िदाधधकाऱयांनी याबाबत समवविारी िक्ष एकपत्रत असल्ान ेतातडीने 
वनण्जय करण्ािी मागणी केिी. त्ािा यश आल्ान ेमुख्यमंत्री एकनाथ लशदें, 
उिमुख्यमतं्री अलजत िवार व देवेंद्र फडणवीस यांच्ा सामूहहक प्रयत्ामुळे िवना 
धरणातून थेट िाईििाईन द्ारे िाणी वमळणार आहे. शहरािी िोकसंख्या 
िाहता िाणी प्रश्न वमटणार आहे. या ऐवतहालसक वनण्जयािे स्ागत करतो.  
  – नाना काटे, माजी ववरोधी पक्षनतेा. 

पििंरी-चििंवड शहरवालसयांच्ा हहतािा 
उिमुख्यमंत्री अलजतदादा व राष््वादीने नहेमीि 

वविार केिा आहे. शहरािी िढुीि 25 वर्षांिी िाण्ािी गरज 
या वनण्जयामुळे िूण्ज होणार आहे. महािालिका िातळीवर 

या प्रकल्ाबाबत आम्ही िाठिरुावा करून हा प्रकल् िवकरात िवकर मागटी 
िावण्ासाठी प्रयत् करणार आहोत. . राज्यातीि आणण महािालिकेतीि 
सत्ा गेल्ानंतर हा प्रकल् बासणाति गेल्ािे मानिे जात होते. मात्र, 
अवघ्ा काही हदवसांिूवटीि सत्ेत सहभागी झािेल्ा उिमुख्यमंत्री अलजत 
िवार यांनी या प्रकल्ासाठी िनु्ा िढुाकार घऊेन नगरववकास ववभागाकडे 
िाठिरुावा करण्ास सरुुवात केिी होती.शहरहहताच्ा दृष्ीन ेअलजतदादांच्ा 
माध्मातनू इतरही प्रिवंबत प्रश्न मागटी िावण्ासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. 
 –अजजत गव्ाण,े शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी  

पििंरी-चििंवड शहरातीि िाणी प्रश्न वनकािात 
काढण्ासाठी िवना थेट िाईििाईन 

प्रकल्ावरीि स्गगती महायुती सरकारने उठविी. या 
प्रकल्ासाठी िोकनेत ेआमदार स्. िक्ष्मणभाऊ जगताि 

यांनी राज्य सरकारकडे िाठिरुावा केिा. त्ांनी केिले्ा प्रयत्ांना आज यश 
वमळाि ेआहे. पििंरी-चििंवड महािालिकेच्ा िवना धरणातनू सके्टर क्र. २३ 
वनगडी येथीि जिशदु्धीकरण कें द्रािययंत िाणी आणण्ासाठी ‘‘थटे िाईििाईन’’ 
योजनिेे काम िनु्ा सरुू होणार आहे. त्ामळेु शहरातीि आगामी ५० वर्षांिा 
िाणीिुरवठा सरुळीत होईि, असा ववश्ास आहे. या प्रकल्ासाठी सव्जिक्षीय 
िोकप्रवतवनधींनी राज्य सरकारकडे िाठिरुावा केिा. त्ािा यश वमळािे आहे. 
या महत्ताकांक्षी वनण्जयाबद्ि महायुती सरकारिे मन:िूव्जक धन्यवाद देतो. 
   – शकंर जगताप, शहाध्यक्ष, भाजपा

िवना बदं जिवाहहनी योजनवेरीि स्गगती 
उठववल्ानतंर आयकु्त तथा प्रशासक शखेर 

लसहं म्हणािे, ‘’पििंरी चििंवड सारख्या झिाट्ान ेवाढणार् या 
शहरात स्च्छ आणण सतत िाणी िरुवठा करण ेही काळािी 
गरज आहे. िवना बदं जिवाहहनी योजनेवरीि स्गगती १२ 

वर्षांनतंर उठिी हे महािालिकेसाठी एक वनणगायक वळण आहे. नागररकांसाठी ही 
आनदंािी बाब असून शहरािा ववकसनशीि शाश्त माग्ज मोकळा करण्ात आणण 
िाणीिुरवठ्ाच्ा समस्ा दरू करण्ास यामुळे मदत होईि, तसेि महािालिका 
ववववध प्रकल् िणू्ज करण्ाच्ा हदशने ेवनणगायक िाऊिे उििण्ास प्रयत् करेि.’’ 
 - शखेर जसहं, आयकु्त. 
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विद्यार्थ्यांचे आकलन ठरणयार महत्याचे!

।  पणु े। महाईन्यूज । 
प्रवतवनधी।

कटें द्ीय माध्यवमक जशक्षण 
मंडळाने दहावी आणण 
बारावीच्ा परीक्षांच्ा 

प्रश्नपपरिकेच्ा स्वरुपात 
महत्त्वपयूण्ष बदल केले आहेत. 
त्ात संकल्ना-सक्षमतेवर 

आधाररत प्रश्न, बहुपययायी 
स्वरुपाच्ा प्रश्नांचा प्रश्नपपरिकेत 
समावेश करण्ात आला असयून, 

ववद्ार्थषांच्ा सरावासाठी 
प्रश्नपपरिकांचे प्रारुप जाहीर 

करण्ात आले आहे.

सीबीएसईच्ा दहावी आणण 
बारावीिी िरीक्षा १५ फेबु्वारी 
ते १० एपप्रि या कािावधीत 
होणार आहे. त्ा अनुर्ंगाने 
आता िरीक्षांच्ा प्रश्निपत्रकांमधे् 
होणाऱया बदिांिी माहहती 
सीबीएसईने हदिी. आगामी 
िरीक्षेसाठी प्रश्निपत्रकतेिे स्रुि 
बदिण्ात आिे आहे. आता 
प्रश्निपत्रकेत अधधक ववश्ेर्णात्मक, 
संकल्नात्मक स्पष्ता ववशद 
करणारे, तसेि ववद्ार्थषांिे 

आकिन तिासणाऱया बहुियगायी 
स्रुिािे प्रश्न वविारिे जातीि. 

त्ात  ५०  टके् प्रश्न 
सक्षमतेवर आधाररत म्हणजे 

ववश्ेर्णात्मक प्रकारिे असतीि. 
तर ४५ टके् बहुियगायी प्रश्न 
एक दोन गुणांसाठीिे असतीि. 
बदििेल्ा स्रुिािी ववद्ाथटी, 

लशक्षक, िािकांना माहहती 
होण्ासाठी ववववध ववर्यांच्ा 
प्रश्निपत्रकांिे प्रारुि HTTPS://
CBSEACADEMIC.NIC.IN/ 
या संकेतस्ळावर उििब्ध 
करून देण्ात आिे आहे . 
कें द्र ीय  माध्वमक लशक्षण 
मंडळाने दहावी आणण बारावीच्ा 
िरीक्षांच्ा प्रश्निपत्रकेच्ा स्रुिात 
महत्तिूण्ज बदि केिे आहेत. त्ात 
संकल्ना-सक्षमतेवर आधाररत 
प्रश्न, बहुियगायी स्रुिाच्ा प्रश्नांिा 
प्रश्निपत्रकेत समावेश करण्ात 
आिा असून, ववद्ार्थषांच्ा 
सरावासाठी प्रश्निपत्रकांिे प्रारुि 
जाहीर करण्ात आिे आहे.

प्रश्निपत्रकांच्ा बदििेल्ा 
स्रुिाववर्यी ज्ान प्रबोधधनी 
प्रशािेिे प्रािाय्ज डॉ. वमलिदं 
नाईक म्हणािे, की िूवटीच्ा 
प्रश्निपत्रकांमध्े  ववद्ार्थषांिे 
िाठांतर पकंवा स्मरणशक्ती 
महत्तािी होती. 

मात्र नव्या प्रश्निपत्रकांमध्े 
ववद्ार्थषांिे  आकिन पकंवा 
ववद्ार्थषांना संकल्ना कळणे 
महत्तािे आहे. त्ामुळे ववद्ार्थषांना 
अधधक समजून घेऊन अभ्ास 
करावा िागेि.

।  पणु े। महाईन्यूज । 

प्रवतवनधी।

िुणे शहरातीि वाहतूक कोंडी 
िणुकेरांसाठी प्रिडं त्रासदायक आहे. 
उत्सव काळात होणारी गदटी आणण 
त्ाकडे िोलिसांिा कानाडोळा यामळेु 
शहराच्ा मध्वतटी भागासह सव्जत्र 
वाहतूक कोंडीिा सामना करावा 
िागतो. िणु ेशहरातीि ही वाहतकू 
कोंडी त्वररत दरू करण्ासाठी 
िोिीस आयुक्तांनी िक्ष घािावे, 
अशी मागणी काँग्रसे िक्षाच्ा वतीने 
करण्ात आिी. िणु्ातीि वाहतूक 
कोंडीच्ा संदभगात महाराष्् प्रदेश 
काँग्रेस कवमटीिे उिाध्क्ष मोहन 
जोशी यांच्ा नतेतृ्वाखािी ववववध 
मागण्ांिे वनवदेन िोिीस आयकु्त 
ररतेश कुमार, िोिीस सहआयुक्त 
सदंीि कणण्जक व वाहतूक शाखिेे 
उिायुक्त ववजयकुमार मगर यांना 
देण्ात आिे. यावळेी आमदार रवींद्र 
धंगेकर, माजी गृहराज्यमंत्री रमेश 
बागव,े नरुुद्ीन सोमजी, जया पकराड, 
प्रशांत सरुस,े प्रथमशे आबनावे, ितेन 
अग्रवाि आदी उिस्स्त होत.े मोहन 
जोशी यांनी हदिेल्ा वनवेदनात, 
यासंदभगात त्वररत आढावा बैठक 
घऊेन िोलिसांनी शहरातीि ववववध 

हठकाणी कोंडी होण्ाच्ा वेळी 
वाहतूक वनयमनािी जबाबदारी 
वाहतकू शाखतेीि सव्ज अधधकाऱयांनी 
घ्ावी. यासाठी राज्य राखीव िोिीस 
दि (एसआरिीएफ), िोिीस 
आयुक्ताियातीि ज्यादा कुमक, 
जवळीि िोिीस से्टशनि ेकम्जिारी, 
महानगरिालिकेि ेट्ापफक वॉड्जन 
यांिी कुमक मागवनू घ्ावी. स्माट्ज 
लसटीतीि ट्ापफक लसग्नि त्वररत 
कायगान्वित करावेत. गणेशोत्सव 
काळात सामालजक ससं्ांिी मदत 
घ्ावी. किावंताच्ा सहकायगाने 
वाहतूक कोंडी फोडण्ासाठी 
ज न ज ा गृ त ी ि र  व् हि ड ी ओ 
करावेत. तसेि शहरातीि जड 
वाहतुकीच्ा संदभगातल्ा वनयमांिी 
अमंिबजावणी काटेकोरिण ेकरावी, 
आदी मागण्ा करण्ात आल्ा 
आहेत. मोहन जोशी म्हणाि,े िणुे 
शहरातीि वाहतकू कोंडी हा कळीिा 
मुद्ा आहे. शहरामधे् वाहतूक 
वनयमन कोिमडिेिे आहे. आज 
िणुकेर नागररकांना वठेीिा धरिे 
जात आहे. ही वाहतूक कोंडी दरू 
करण्ावर आणण वाहतकू वनयमन 
सरुळीत करण्ावर िोलिसांनी भर 
द्ावा. शहरातीि वाहतूक कोंडी दरू 
न झाल्ास िक्षाच्ा वतीने तीव्र 
स्रूिािे आदंोिन करण्ात यईेि.

ब्षर्षवीच््ष प्रश्निचरिक्षंच््ष स्वरुि्षत बदल

बाजार सवमतीच्ा संिािक मंडळाने मासळी बाजार सुरू 
करण्ािा वनण्जय घेतिा आहे. याबाबत आठ हदवसात 

संिािक मंडळािी बैठक आयोलजत करण्ात येणार आहे. बैठकीत 
संबंधधत ववर्य संिािक मंडळासमोर ठेवण्ात येणार आहे. 

– डाॅ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृर्ी उत्पन्न बाजार सवमती

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्ा कारायालरावर िोराया
निर्णय रद्द करण्ाचे फडरिीस याचं ेआदेश

    माकके ट याडगात मासळी बाजार सुरू करण्ािा वनण्जय रद् करण्ािे 
आदेश उिमखु्यमतं्री देवेंद्र फडणवीस हदि.े बाजार सवमतीच्ा सिंािक 
मंडळांनी मंजूर केिेिा प्रस्ताव रद् करण्ािी सूिना फडणवीस यांनी 
केिी, अशी माहहती आमदार माधुरी वमसाळ यांनी हदिी. या भागात 
दाट वस्ती आहे. मासळी बाजारामुळे आरोग्ािी समस्ा वनमगाण होऊ 
शकते. नागररकांच्ा भावना मी फडणवीस यांच्ािय्जत िोहिववल्ा. 
फडणवीस यांनी िणन मंत्री अब्िु सत्ार यांना मासळी बाजारािा 
वनण्जय रद् करण्ाच्ा सिूना हदल्ा आहेत, अस ेवमसाळ यांनी सांगगति.े

एक दोि गुरासंाठी बहुपया्णयी प्रश्न
  सीबीएसईच्ा दहावी आणण बारावीिी िरीक्षा १५ फेब्ुवारी ते १० 

एपप्रि या कािावधीत होणार आहे. त्ा अनुर्ंगाने आता िरीक्षांच्ा 
प्रश्निपत्रकांमधे् होणाऱया बदिांिी माहहती सीबीएसईने हदिी. 
आगामी िरीके्षसाठी प्रश्निपत्रकतेिे स्रुि बदिण्ात आिे आहे. 
आता प्रश्निपत्रकेत अधधक ववश्ेर्णात्मक, संकल्नात्मक स्पष्ता 
ववशद करणारे, तसेि ववद्ार्थषांिे आकिन तिासणाऱया बहुियगायी 
स्रुिािे प्रश्न वविारिे जातीि. त्ात ५० टके् प्रश्न सक्षमतेवर 
आधाररत म्हणजे ववश्ेर्णात्मक प्रकारिे असतीि. तर ४५ टके् 
बहुियगायी प्रश्न एक दोन गुणांसाठीिे असतीि. 

मोिगात स्ावनक रहहवाशांसह 
माकके ट याड्ज भागातीि व्यािारी, 
ववववध राजकीय िक्षािे काय्जकतके 

मोठ्ा संखे्यने सहभागी झािे 
होते माकके ट याड्ज  भागातीि 
उत्सव हाॅटेििासून मोिगािा 
प्रारंभ झािा. मोिगात स्ावनक 
रहहवाशांसह ववववध राजकीय 
िक्षांिे काय्जकतके सहभागी झािे 
होते. बाजार सवमतीच्ा वनण्जयाच्ा 
वनर्ेधाथ्ज मोठ्ा संख्येने स्ावनक 
रहहवासी सहभागी झािे होते. 
मोिगािी सांगता कृर्ी उत्पन्न 
बाजार सवमतीच्ा कायगािय येेथे 
करण्ात आिी. बाजार सवमतीिे 
सचिव डाॅ. राजाराम धोंडकर यांना 
वनवेदन देण्ात आिे.माकके ट याड्ज 
भागात मोठ्ा संख्येने जैन बांधव 
राहायिा आहेत. 

ब ा ज ा र  स व म त ी च् ा 
मोकळ्ा जागेत वाहनतळ आहे. 
वाहनतळाच्ा जागेवर मासळी 
बाजार सुरू करण्ािा वनण्जय 
घेण्ात आिा आहे. मासळी 

बाजार सुरू झाल्ास या भागात 
अस्च्छता वनमगाण होईि, 
तसेि नागररकांच्ा आरोग्ािा 
प्रश्न वनमगाण होईि, असे मोिगात 

सहभागी झािेल्ा रहहवाशांनी 
सांगगतिे . आमदार माधुर ी 
वमसाळ, काँग्रेसिे शहराध्क्ष 
अरववदं लशदें, प्रदेश सरचिटणीस 

ॲड. अभय छाजेड, माजी सभागृह 
नेता श्ीनाथ धभमािे, बाळासाहेब 
ओसवाि, वाििंद संिेती, 
ववजयकांत कोठारी, अिि जैन, 
ववजय भंडारी, फते्िंद रांका, 
िलित जैन, प्रवीण िोरबेिे, 
राजेंद्र बाहठया, राजेश शहा, राजेंद्र 
गुगळे, रायकुमार नहार, वनतीन 
जैन, वविास भुजबळ, कुणाि 
ओस्तवाि, वनतीन कदम आदी या 

मोिगात सहभागी झािे होते. बाजार 
सवमतीने मोकळ्ा जागेत मासळी 
बाजार सुरू करण्ािा वनण्जय 
घेतिा आहे. आठ हदवसांत वनण्जय 
रद् न झाल्ास तीव्र आंदोिन 
करण्ात येईि, असा इशारा 
काँगे्रसिे शहराध्क्ष अरववदं लशदें 
यांनी हदिा. अभय छाजेड, प्रवीण 
िोरबेिे यांनी वनण्जय मागे घेण्ािी 
मागणी केिी.

।  पणु े। महाईन्यूज । 
प्रवतवनधी।

मार्के ट यार्ड 
परिसिातील शिवनेिी 

िस्तावि असलेल्ा 
वाहनतळाच्ा जागेवि 
पुणे रृ्षी उत्पन्न बाजाि 

सममतीने मासळी 
बाजाि सुरू र्िण्ाचा 
मनण्डय घेतला असून या 

मनण्डयाच्ा मनषेधार्ड 
स्ामनर् िहहवािांनी 

बाजाि सममतीच्ा 
र्ाययालयावि सोमवािी 

मूर् मोचया र्ाढला. 

मासळी िाजार सुरू करण्ाला हवरोि!

ियाहतकू वनयमन सुरळीत 
करण्यािर भर द्या: काँग्से



ववशेर् म्हणजे, हद.  ११ सप्ेंबर 
१९९७ म्हणज ेआजिासनू बरोबर २६ 
वर्षांिूवटी िुनवळे गावािा समोवश 
पििंरी-चििंवड महािालिका हद्ीत झािा. मात्र, आजही िनुवळे िायाभतू सोयी-सुववधांिासून वंचित आहे. 

नव्याने ववकलसत झािेल्ा भागात 
अद्ाि स््टॉमवॉटर, डे्नेज िाईन 
महािालिका प्रशासनािा उििब्ध 
करुन देण ेजमििे ेनाही. मात्र, किरा 
डेिो ववकलसत करण्ासाठी प्रशासन 
प्राधान्य देत असल्ामुळे स्ावनक 
नागररकांमधून प्रिंड नाराजीिा सूर 
आहे. 

याबाबत महािालिका आयुक्त 
तथा प्रशासक शेखर लसहं यांना 
ग्रामिंिायत जांबे आणण ग्रामिंिायत 
मारंुजी यांनी गावकऱयांच्ा वतीने 

वनवेदन हदिे आहे. त्ामध्े म्हटिे 
आहे की, िुनावळे आणण िररसरात 
िोकसंख्या आणण नागरीकरण 
मोठ्ा प्रमाणात वाढिेिे आहे. 
मोठ्ा गृहवनमगाण सोसायटी उभा 
राहहिेल्ा आहेत. मात्र, या भागात 
शासकीय हॉस्स्पटि, स्स्वमगं 
टॅन्क, गाड्जन, खेळािे मैदान अथवा 
िय्जटनाच्ा दृष्ीने  कोणताही 
साव्जजवनक प्रकल् ववकलसत केििेा 
नाही. किरा डेिो उभारल्ास या 
भागातीि नागररकांच्ा आरोग्ािा 

प्रश्न वनमगाण होणार आहे. तसेि, 
डेिोसाठी मोठ्ाप्रमाणात वृक्षतोड 
करुन प्रदरू्ण आणण ियगावरणािी 
हानी होणार आहे. जांबे आणण 
िुनावळे गाविी लशव एकि असून, 
जांबे गावातही मोठ्ाप्रमाणात 
िोकवस्ती वाढिेिी आहे. त्ामुळे 
महािालिका प्रशासनाने िोकवस्ती 
ववरळ असिेल्ा हठकाणी पकंवा 
शहराबाहेर किरा डेिो ववकलसत 
करावा. ज्यामुळे स्ावनक नागररक, 
सोसायटीधारकांना त्रास होणार नाही. 
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रयाष्ट् रीय लोकअदयालतरीत ११२८ प्रकरणे वनकयालरी!
 । पपपंरी ।महाईन्यूज । 

प्रवतवनधी।
पपपंरी-चचचंवड न्ायालय व 

पुणे जजल्ा ववधी प्रधधकरण व 
पपपंरी चचचंवड ॲडव्ोकेट बार 

असोजशएशन यांच्ा संयुक्त 
ववद्माने शवनवारी (दद. ९) राष्ट्र ीय 

लोकअदालतीत आयोजन करण्ात 
आले. यामध्ये ११२८ प्रकरणे 

वनकाली वनघाली असयून ४.९५ 
कोटीचा महसयूल जमा झाला आहे.

.   िोक न्यायाियात पि ंिरी 
न्यायािायात ववववध प्रकारिे २०४ 
खटिे वनकािी काढण्ात आिे. 
त्ामध्े २ कोटी ७० िाख ४४ हजार 
१४९ रुिये महसूि जमा झािा व 
आकुडटी येथीि न्यायाियात येथे 
९२४ खटिे वनकािी काढण्ात 
आिे. त्ामधे् २ कोटी २५ िाख 

४६ हजार ४६० रुिये महसूि जमा 
झािा. काय्जक्रमािे अध्क्षस्ान 
पििंरी चििंवड ॲडहिोकेट बार 
असोलसएशनिे माजी अध्क्ष राजेश 
िुणेकर यांनी भूर्विे. काय्जक्रमािे 
वनयोजन पििंरी चििंवड ॲडहिोकेटस् 
बार असोलशएशनिे अध्क्ष ॲड. 
नारायण रसाळ, उिाध्क्षा ॲड. 
जयश्ी कुटे, सचिव ॲड. गणेश लशदें 

यांनी केिे. त्ावेळी महहिा सचिव 
ॲड. प्रवमिा गाडे, ऑपडटर ॲड. राजेश 
रणपिसे, सदस् ॲड. स्प्ीि वाळंुज, 
ॲड. सौरभ जगताि, ॲड. प्रशांत बिुटे, 
ॲड. अक्षय केदार उिस्स्त होते. ॲड. 
शोभा कड यांिी प्रमुख उिस्स्ती 
होती. पििंरी न्यायाियािे न्यायाधीश 
आर. एस. वानखेडे, आर. एम. गगरी 
यांिा सत्ार पि ंिरी - चिंिवड 

ॲडहिोकेट बार असोलसएशनच्ा 
व त ी ने  क र ण् ा त  आ ि ा . 
य ा प्र सं ग ी  ब ा ि ा ज ी  व व ध ी 
महाववद्ाियािे प्रािाय्ज डॉ. मधूश्ी 
जोशी या देखीि उिस्स्त होत्ा. 
िथनाट्िे संयोजन ॲड. मंगेश खराबे 
यांनी केिे. तसेि यावेळी एस एन बी 
िी ववधी महाववद्ाियािे ववद्ाथटी 
उिस्स्त होते. न्यायधीश वानखेडे 

यांनी माग्जदश्जन करतांना नागरीकांना 
िोकअदाित व त्ािे महत्व 
सांगगतिे. जास्स्तत जास्त नागररकांनी 
या उिक्रमािा िाभ घेण्ािे आवाहन 
केिे. काय्जक्रमासाठी पििंरी-चििंवड 
ॲडहिोकेट बार असोलसएशनिे 
माजी अध्क्ष ॲड. सुदाम साने, ॲड. 
सतीश गोरडे, ॲड. सुनीि कडूस्कर, 

सव्ज सरकारी वकीि तसेि पििंरी 
बारिे बहुसंख्य वकीि बंधू भगगनी, 
िक्षकार उिस्स्त होते. काय्जक्रमािे 
सूत्रसंिािन पिंिर ी  चिंिवड 
ॲडहिोकेटस् बार असोलशएशनच्ा 
महहिा सचिव ॲड. प्रवमिा गाडे यांनी 
केिे. तर ॲड. प्रशांत बिुटे यांनी 
आभार मानिे.

स्किट पे्च्ा माध्यमातूि जागृती... 
 लोर्न्ायालय र्रिता पनॅल ॲरव्ोरे्ट म्हणनू र्ाम ॲर. मनलम 

जाधव व ॲर. अक्षय भालिेाव तसेच आरु्रडी येरील न्ायालयात 
ॲर. सषुमा पाटील यांनी पाहहल.े िाष्ट् ीय लोर् अदालत मनममत्त बाि 
असोशसएिन तर्के  बालाजी मवधी महामवद्ालयाच ेसामनर्ा िवेाळे, 
देवयानी नाईर्, सरिता वदै्ा, श्ावणी शिदें, वषै्णवी पाटील, नहेा 
अहहिवल, पायल बोधर्, समर्ड िळेरे्, शसद्ार्ड लोखरें, हदक्षा नांदे्, 
चाणक्य वारे, मनखखल गगिी यांनी स्किट प्चे्ा माध्यमातनू मध्यस्ी 
प्रक्रियेच ेमहत्त्व व जागतृी पक्षर्ािांसमोि सादि रे्ली.

पनुवळे हवकासापासनू ‘वचंचत’!
  स््षननक न्षगररक्षचं्ष प्रश्न :  न्ष उद््षन... न्ष हॉस्पिटल... मग, कचर्ष डेिोच क्ष? 

ब्षर असोससएशनच्ष िुढ्षक्षर : ४.९५ कोटींच्ष महसूल जम्ष 

 । पपपंरी ।महाईन्यूज । 
प्रवतवनधी।

पुनवळेतील कचरा 
डेपो उभारण्ाचा प्रयत्न 

पपपंरी-चचचंवड महापाजलका 
प्रशासन करीत आहे. 

त्ासाठी भववष्ात समाववष् 
होणाऱया गावांचा दाखला 

ददला जात आहे. मारि, 
जांबे, मारंुजी आदी गावांनी 

त्ांच्ा हद्दीलगत कचरा डपो 
उभारण्ाऐवजी त्ा जागेवर 

साव्षजवनक वापरासाठी 
एखादा प्रकल् उभारावा, 
अशी मागणी केली आहे. 

कारण, महापाजलकेत 
समाववष् झाल्ापासयून 

पुनवळेला काय वमळाले?  
ना उद्ान... ना हॉस्पिटल.... 
ववकजसत केले. मग, कचरा 

डेपोसाठी प्रशासन एव्ढे 
आग्रही का?  असा प्रश्न 

उपस्थित केला जात आहे. 

चदं्रपरूमध्य ेिकृ्ारोपर, कचरा डेपो पिुिळेत?
पििंरी-चििंवड महािालिका प्रशासन वृक्षाच्छाहदत िुनावळेतीि 

वनववभागािी जागा ताब्ात घेणार आहे. त्ा बदल्ात वन ववभागािा 
िंद्रिूर येथीि जागा देण्ात येणार असून, त्ा हठकाणी वृक्षारोिण 
करण्ात येणार आहे. िण, िंद्रिूरमधीि वृक्षारोिणािा िुनावळे, 
जांबे, मारंुजी या भागातीि नागररकांना काय फायदा? असा प्रश्न आहे. 
िुनावळेत वन ववभागािी २२.८ हेक्टर जागा महािालिका घेण्ासाठी 
आग्रही आहे. त्ा बदल्ात मुळशीतीि पििंरी येथे वन ववभागािा 
महािालिका ियगायी जागा देणार होती. मात्र, या हठकाणी मुरूम 
असल्ाने वन ववभागाने या जागेिा ियगाय नाकारिा आहे. वृक्षाच्छादीत 
असिेिा हा िररसर समाववष् गावांसाठी ‘ऑक्सिजन िाक्ज ’ ठरणार 
आहे. त्ामुळे राज्याच्ा वन ववभागाने वृक्षतोड आणण ियगावरण संवध्जन 
यािा वविार करावा, अशी स्ावनक नागररक, सोसायटीधारकांिी 
मागणी आहे.
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 पवशेष 4

महाईन्यूज हे डिजिटल वृत्तपत्र संथिापक संपादक अधधकराव ददवे- पाटील यांनी ववशाल थिएटर, डपपंरीच्ा बािूला 'महाईन्यूज'च्ा पुणे ववभागीय काययालयामधून प्रकाजशत केले आहे. या वृत्तपत्रात डिजिटल स्वरुपात मुद्ीत केलेले लेख, 
बातम्ा तसेच लेखनाशी डकंवा ववचारांशी संस्ापक संपादक सहमत असतीलच असे नाही.  काय्षकारी संपादक ः *वैष्णव जाधव. (*सव्व बातम्ांची, लेखांची व लेखनाची िबाबदारी यांची राहील) एमएसएमई क्रमांक ः MH-26-0158827. 
(ववशेष सूचना: हा अंक डप्रटंसाठी नाही. गैरवापर केल्ास कायदेशीर कारवाई केली िाईल.)

आजिवरी तुम्ां आम्ां नेणपण । 
कौतुकें  खेळणें संग होता ॥१॥

आतां अनावर िालें अगुणाची । 
करं नये तें चच करीं सुखें ॥२॥

- संत तुकाराम

भाजिमधीि नेते िंतप्रधान 
नरेंद्र मोदींिा उल्लेख ‘ववश्गुरू’ असा 
करतात. या ववश्गुरूिणािा उचित 
वािर आगामी िोकसभा वनवडणुका, 
िाि राज्यांच्ा ववधानसभा वनवडणुकीत 
केिा जाईि. कनगाटकमधीि 
िराभवानतंर फक्त मोदींच्ा भरवशावर 
राज्यांमधीि वनवडणकुा लजकंता येणार 
नाहीत, यािी जाणीव भाजििा झािी 
होती. तसे नसते तर मध् प्रदेश आणण 
छत्ीसगडमधे् वनवडणकुीिा काय्जक्रम 
जाहीर होण्ाआधीि उमेदवारांिी 
यादी जाहीर केिी नसती. महाराष््ात 
राष््वादी काँग्रसेमध् ेफूट िाडून अलजत 
िवारांच्ा कुबडया घेण्ािी गरज 
िडिी नसती. िण आता मोदींच्ा 
नेतृत्वावर भरवसा दाखवण्ासाठी 
‘जी-२०’ समूहािी लशखर िररर्द 
धावून आिी आहे वा वनदान भाजििा 
तसे वाटू शकते. सव्जसंमतीने हदल्ली 
जाहीरनामा स्ीकारि ेजाण ेही मोदींच्ा 
आंतरराष््ीय मुत्सदे्गगरीिी कमाि 
असल्ािा प्रिार भाजि आगामी 

वनवडणुकांत करू शकेि.  देशांतग्जत 
राजकारणासाठी  आंतररा ष्् ीय 
व्यासिीठांिा  बेम ािूम  वािर 
करण्ािी किा मोदींना साधल्ािे 
भाजि समथ्जक म्हणू शकतात. ‘जी-
२०’ या समूहामधे् हद्िक्षीय तंटे 
सोडविे जात नाहीत, वतथे आधथ्जक 
ववकासासाठी वेगवेगळया के्षत्रांत 
सहकाय्ज घडवून आणण्ािा प्रयत् 
केिा जातो. िण रलशयाने युके्रनवर 
युद्ध िादल्ानंतर भारतासह अनेक 
ववकसनशीि देशांच्ा अथ्जकारणािा 
जबर फटका बसिा. त्ामुळे गेल्ा 
वर्टी इंडोनेलशयाच्ा बािीमधीि लशखर 
िररर्देत युके्रनिा मुद्ा िचि्जिा गेिा. 
‘बािी जाहीरनाम्ा’मधे् अमेररका 
आणण युरोिीय महासंघाने रलशयावर 

हल्लाबोि केिा. जाहीरनाम्ात 
‘युके्रनववरोधातीि युद्ध’ असा उल्लेख 
जाणीविूव्जक केिा गेिा, त्ासाठी 
ववकलसत देशांनी प्रिंड दबाव आणिा. 
हदल्लीमधीि लशखर िररर्देत त्ािी 
िुनरावृत्ी होण्ािी भीती होती. 
‘जी-२०’ समूहातीि मध्म उत्पन्न 
गटातीि देशांना रलशयाशी संबंध 
वबघडणे आधथ्जकदृष्या िरवडणारे 
नाही. अन्नधान्य, कच्े तेि आणण 
खते या अत्ंत वनकडीच्ा वस्तूंिा 
तुिनेत स्स्तात िुरवठा होण्ासाठी 
या देशांना रलशयाशी जुळवून घेणे 
भाग आहे. त्ामुळे भारत, ब्ाझीि, 
इंडोनेलशया, दलक्षण आपरिका आदी 
काही देशांनी रलशयािा अप्रत्क्ष 
बिाव केिा. हदल्ली जाहीरनाम्ात 
रलशयािा उल्लेख टाळिा गेिा. 
लशवाय ‘युके्रनववरोधातीि’ असा 
उले्लख न करता ‘युके्रनमधीि युद्ध’ 
असा शब्प्रयोग केिा गिेा. अमेररका व 
युरोिीय संघावर दबाव आणून हे बदि 
करून घेतिे गेिे.

शिंदे-फडणवीसांचे घूमजाव किामुळे?

‘जी-२०’च्ा लोकहरियतनेतंर काय ?

जी-२०’ समयूहाचे यजमानपद आता भारताकडयून ब्ाझीलकडे गेलेले आहे. कधथत जनभागीदारीतयून वष्षभर 
वमरवलेले अध्यक्षपद आता संपुष्ात आलेले आहे. नवी ददल्ीमध्ये ‘जी-२०’ समयूहाची जशखर बैठक दोन ददवसांची 

होती. बैठकीच्ा शेवटच्ा ददवशी ‘ददल्ी जाहीरनामा’ प्रसृत केला जाईल असा अंदाज होता. ही बैठक 
अधधकृतपणे संपण्ाआधीच भारताने स्वत:च्ा मुत्सदे्दगगरीबद्दल पाठ थोपटयून घेतली. 

।। अभंगवाणी ।।

गैरव्यवथिापनामुळे 
आधथ्षक अडचणीत 

सापडलेल्ा आणण ‘नक्त मयूल् 
उणे’ ठरल्ाने राष्ट्र ीय सहकार 
ववकास वनगमने (एनसीडीसी) 
कज्ष नाकारलेल्ा राज्यातील 

सहकारी साखर कारखान्ांच्ा 
कजयाला थकहमी देण्ाचा 

वनण्षय घेऊन महायुती 
सरकारने घयूमजाव केले.

गैरव्यवस्ािनामुळे आधथ्जक 
अडिणीत सािडिले्ा आणण ‘नक्त 
मूल् उणे’ ठरल्ान ेराष््ीय सहकार 

ववकास वनगमने (एनसीडीसी) कज्ज 
नाकारिले्ा राज्यातीि सहकारी 
साखर कारखान्यांच्ा कजगािा 
थकहमी देण्ािा वनण्जय घेऊन 
महायुती सरकारन ेघमूजाव केि.े 
कारण याि सरकारने हमीिी 
रक्म बुडीत वनघत असल्ाने 
आठ महहन्यांिवूटी सहकारी साखर 
कारखान्यांच्ा कजगािा थकहमी 
द्ायिी नाही, अशी भवूमका घतेिी 
होती. िण सोयीच्ा राजकारणािढेु 
आधथ्जक लशस्त वनकािात वनघते. 
सहकारी साखर कारखाने वा अन्य 
सहकारी संस्ा हा राष््वादीिा 
आवडता ववर्य. 

अ ल ज त  िव ा र  य ां च् ा 
नेतृत्वाखािी राष््वादीिे बंडखोर 
सरकारमधे् सहभागी झािे 
आणण लशदें-फडणवीस सरकारने 
आधी घेतिेल्ा वनण्जयांमधे् 
बदि होऊ िागिे. साखर 
कारखान्यांच्ा कजगािा सरकारी 
थकहमी हा राज्यातीि मुळाति 
एक संवेदनशीि मुद्ा. उसाच्ा 

िागवडीिासून ते साखरवनवम्जती 
हा राज्याच्ा राजकारण आणण 
समाजकारणातीि कायमि ििकेिा 
ववर्य राहहिा आहे.  िाणी कमी 
म्हणनू ऊस नको तर शतेकऱयांना 
ियगाय काय, यािे उत्र कोणाकडेि 
नसत.े देशातीि साखर उद्ोगाकडून 
सरकारिा सुमारे १२ हजार 
कोटींिेक्षा अधधक उत्पन्न कररूिाने 
वमळत,े यािकैी एकततृीयांश वाटा 
महाराष््ािा आहे. 

म्हणजेि सुमारे िाि हजार 
कोटींच्ा आसिास महसूि 
राज्यातीि साखर उद्ोगाकडून 
सरकारी वतजोरीत जमा होतो. 
महाराष््ातीि एकूण िोकसखं्यिैेकी 

५० टक्क्ांच्ा आसिास 
िोकसंख्या कृर्ी वा कृर्ीवर 
आधाररत उद्ोगांवर अविंबून, 
त्ातही िलचिम महाराष््, मराठवाडा 
व उत्र महाराष््ाच्ा काही भागांत 
साखर उद्ोगि मुख्य. सरकारी 
वतजोरीत कर जमा करणाऱया आणण 
शेतकऱयांसाठी वरदान ठरणाऱया 
साखर उद्ोगािा सरकारन ेमदत 
केिी तर वबघडि ेकुठे, असा एक 
सव्जसाधारण सवाि यावनवमत्ाने 
उिस्स्त केिा जातो. शतेकऱयांना 
मदत करण्ास कोणािाि आक्षिे 
असण्ािे कारण नाही. िण 
सरकारी मदतीवर स्त:च्ा तुबंडया 
भरणाऱया सहकारातीि अिप्रवतृ्ींना 

िाि िावावा िागणार आहे. 
शेतकऱयांच्ा उसािा योग् भाव 
वमळावा आणण त्ांिी पिळवणूक 
होऊ नये या उदे्शाने सहकारी 
साखर कारखाने उभारण्ास 
१९८०च्ा दशकात शासकीय 
िातळीवर प्रोत्साहन देण्ात 
आिे. सहकारी साखर कारखाने 
उभारण्ास सरकारन ेभागभांडवि 
उििब्ध करून हदिे. कारखाने 
आधथ्जकदृष्या व्यवहाय्ज हिावेत 
तसेि आधथ्जक गणणत जुळावे या 
उदे्शान ेसरकारन ेववववध सविती 
हदल्ा. यािाि भाग म्हणनू सहकारी 
साखर कारखान्यांच्ा कजगािा 
राज्य सरकारन ेथकहमी देण्ािी 
िद्धत रूढ केिी. 

कज्ज वमळावे यासाठी हमी 
देण्ािा सरकारिा उदे्श िांगिा 
होता, िण त्ािा अनके सहकारी 
साखर कारखानदारांनी गरैफायदा 
घेऊन कज्ज फेडििे नाही. बकँांनी 
सरकारच्ा माग ेतगादा िाविा. 
या बडुीत कजगाति महाराष्् राज्य 
सहकारी बकेँि ेहदवाळे वाजण्ािी 
वेळ आिी होती. सिंािक मडंळ 
बरखास्त करून प्रशासक मंडळ 
नमेण्ात आि ेआणण तोटयातीि 

ही बँक कािांतराने फायद्ात 
आिी, तोि राज्य सहकारी 
बँकेिे सुमारे दीड हजार कोटी 
ववववध सहकारी ससं्ािािकांनी 
बुडवविे. राज्य सरकारमध्े 
धोरणसातत्ािा नेहमीि अभाव 
बघायिा वमळतो. उदा. सरकार 
बदिल्ावर महानगरिालिका 
प कं व ा  न ग र ि ा ल ि क ां च् ा 
वनवडणुकांबाबत. एकसदस्ीय 
पकंवा बहुसदस्ीय प्रभाग िद्धतीने 
घ्ायच्ा यािा वनण्जय दर वेळी 
बदििा जातो. अशीि काहीशी 
गत सहकारी संस्ांच्ा कजगाच्ा 
हमीबाबत बघायिा वमळते. 
सरकारगणणक या हमीिे वनण्जय 
बदिि ेजातात. िथृ्ीराज िहिाण, 
देवेंद्र फडणवीस पकंवा उद्धव ठाकरे 
यांच्ा मखु्यमतं्रीिदाच्ा कारकीदटीत 
सहकारी साखर कारखान्यांच्ा 
कजगाच्ा हमीबाबत सरकारने 
कठोर भूवमका घेतिी होती. िण 
दबाव वाढल्ावर सरकारिी 
भूवमका हमीबाबत िविीक होत.े 
राष््वादी काँग्रसेिा िायाि सहकारी 
िळवळीवर ववसंबून. यामुळे 
सहकारािा झुकते माि देण्ावर 
या िक्षाच्ा धरुीणांिा भर असतो. 

‘जी-२०’ ठरावामुळे यकेु्न यदु्ध 
थांबणार नाही आणण त्ातयून वनमयाण 

झालेल्ा जागवतक समस्ांचे 
वनराकरणही नजीक ददसत नाही, हे 

भारतीय नेतृत्ाने लक्षात घेतले..

कोणत्ाही आंतरराष््ीय िररर्देच्ा 
समारोि प्रसंगी संयुक्त वनवेदन प्रसृत 
केिे जाते. नवी हदल्लीत भरिेल्ा 
‘जी-२०’ िररर्देच्ा िहहल्ाि हदवशी 
सांगतेिे संयुक्त वनवेदन प्रकालशत केिे 
गेिे आणण हा सांगता ठराव पकंवा 
जाहीरनामा सव्जमान्य असल्ािी 
घोर्णा यजमान िंतप्रधान नरेंद्र मोदी 
यांनी केिी. अमेररका आणण त्ाच्ा 
गटातीि अनेकांस रलशयािा उल्लेख 
हवा होता तर िीन आणण अन्यांस ते 
टाळावयािे होते. या मुद्यावर आिण 
िीनच्ा ‘बाजूने’ होतो. तेहिा मधिा 
माग्ज म्हणून वनवेदनात ‘युके्रन युद्ध’ 
असा उल्लेख झािा; िण त्ास कोण 
जबाबदार हे खुबीने टाळिे गेिे. ती तशी 
दाखविी जावी असा आग्रह आिणासह 
अन्य अध्जववकलसत देशांनी धरिा 
आणण कोणताही वादग्रस्त मुद्ा संयुक्त 
वनवेदनात येणार नाही, यािी खातरजमा 
करून हे वनवेदन प्रसृत केिे गेिे.

अजलप्ांची अपररहाय्षता!
संपादकीय

भयूवमका



ePaper epaper.mahaenews.com । मंगळवार  । 
 । दद. 12 सप्टेंबर 2023 प्ादेशशक 5

www.mahaenews.com

जरांग ेपाटील यािंी साधला निशारा
   िथृ्ीराज  िहिाण यांच्ा या ववधानािा जािन्याच्ा आतंरवािी 

सराटीत उिोर्ण करणाऱया मनोज जरांग ेिाटीि यांनी िांगिाि समािार 
घतेिा. त ेसोमवारी ित्रकारांशी सवंाद साधताना म्हणािे की, िकेा मिा 
तर काय बोिाव ेहे कळति नाही. मी महाराष््ातीि मराठा समाजािा 
कुणबी प्रमाणित्र वमळवून देण्ाि ेसांगत आहे. आता िलचिम महाराष््ात 
वनजाम होता की नहिता हे मिा काय माहहती. त्ांनी 8-15 हदवस वतकडे 
वनजाम घऊेन जायिा होता. आम्ही त्ांिे काय घोडे मारिे?

ततकडे वनजयाम होतया इकडे नव्हतया : जरांगे पयाटरील
      चतकडे ननज्षम होत्ष इकडे ननज्षम नव्हत्ष असे क्ष म्हणत्ष

। मुंबई । 

प्रवतवनधी : महाईन्यूज 

मिाठा आिक्षणासाठी गत 14 
हदवसांपासून आमिण उपोषण 
र्िणािे मनोज जिांगे पाटील 
र्ाँग्ेस नेते पृथ्ीिाज चव्ाण 

यांच्ावि चांगलेच संतापलेत. 
आम्ही त्ांचे र्ाही घोरे 

मािलेत र्ा? ते तुमच्ार्रे 
मनजाम होता, आमच्ार्रे 

नव्ता. मिाठवाड्ातील 
मिाठ्ांना आिक्षण हदले, ति 

पशचिम महािाष्ट् ातील मिाठ्ांचे 
र्ाय? असे ते र्ा म्हणत 

आहेत. 

मी कोरडा िडायिोय बाबा, 
वतकडे सरकार दरबारी जोर िावा, 
असे ते म्हणािेत. काँग्रेस नेते 
िृथ्ीराज िहिाण यांनी मराठा 
आरक्षणाववर्यी बोिताना मखु्यमतं्री 
एकनाथ लशदें यांच्ावर वनशाणा 
साधिा होता. मुख्यमंत्री एकनाथ 
लशदें यांनी एकदम िूक वनण्जय 
घतेिा आहे. त्ांनी मराठवाड्ातीि 
मराठा समाजाि े2 भाग केिते. एक 
म्हणजे वनजामकािीन दस्तऐवज 
असणाऱयांना ओबीसीमधे् आरक्षण 
देण्ािा आणण दुसरा म्हणजे 
दस्तऐवज नसणाऱयांना आरक्षण 
नाकारण्ािा, असे िृथ्ीराज 
िहिाण म्हणािे. मराठवाड्ातीि 
मराठ्ांना आरक्षण हदि,े तर िलचिम 
महाराष््ातीि मराठ्ांनी त्ांिे काय 

घोडे मारिे? तमु्ही वनजामकािीन 
दस्तऐवज ग्राह्य धरत आहात, 
िण शाहू महाराजांच्ा काळातीि 
दाखिे ग्राह्य धरत नाही. हा कुठिा 
न्याय? हदल्लीत व महाराष््ात 
भाजििे सरकार आहे. त्ांनी हा 
प्रश्न प्राधान्यक्रमाण ेसोडविा िाहहज,े 
असे िहिाण म्हणाि.े मनोज जरांगे 

िाटीि िुढे िहिाणांवर अधधक 
धारदार टीका करताना म्हणािे 
की, आम्ही त्ांिे काय घोडे मारिे? 
आम्ही आरक्षण मागगति ेतर मागू द्ा 
ना. आम्हीही तमुिेि आहे ना. कुणािे 
एकािे कल्ाण होत असेि तर 
होऊ द्ा. मी महाराष््ातीि सरसकट 
मराठ्ाना आरक्षण देण्ािा प्रयत् 

करत आहे. ते बातम्ा िाहत नाही 
का? त्ांच्ाकडे टीहिी नाही का? 
मी त्ांना टीहिी घेऊन देऊ का? 
मी अस ेबोििो की, िरत म्हणतात 
ते असे का बोितात. तुमच्ाकडे 
वनजाम होता. आमच्ाकडे नहिता. 
त ेआमच्ाकडे वनजाम का आिा 
नाही? तमुच्ाकडे इंग्रज का आिे 

नाही असे म्हणत आहेत. हे असे 
बोिणे िांगिे नाही, असे जरांगे 
म्हणािे. मी सिूंण्ज महाराष््ाववर्यी 
बोित आहे. मग िलचिम महाराष्् 
महाराष््ात यते नाही का? मी जीव 
जाळतोय, मी सगळ्ांना आरक्षण 
देणार आहे. मी एकही ववभाग 
सोडणार नाही. 

आरक्षणाबाबत सरकार रोग्य निणयार घेईल: िुख्यिंत्ी
तीि अधधकारी निलबंि केल ेजारार
   िाठीिाज्जमध्े जे अधधकारी दोर्ी आहेत. त्ािैकी खाडे,आघाव 

अन्य एक अधधकारी यांिे वनिंबन केिे जाईि. जी घटना हदिगगरी 
व्यक्त केिी. िाठीिाज्जिे समथ्जन कोणी करणार नाही, असे मुख्यमंत्री 
एकनाथ लशदें म्हणािे. मराठा समाजािा आरक्षण देण्ाबाबत एकमत 
झािे. ते सुप्रीम कोटगात थांबिेिे आहे. त्ािा गती देता येईि यावर 
ििगा झािी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी देखीि कायदेशीर बाबी 
मांडल्ा आहेत. या बाबतीत सरकारिी भूवमका स्पष् आहे. अन्य 
कोणत्ाही समाजािे आरक्षण मराठा समाजािा आरक्षण हदिे जाणार 
नाही. त्ांना सव्जसुववधा हदल्ा जातीि. जो वनण्जय घेऊ त्ात मराठा 
समाजािी फसगत होणार नाही, अशी आमिी भूवमका आहे. न्यायाधीश 
लशदें यांच्ा माग्जदश्जनाखािी आज बैठक झािी. जरांगे िाटीि यांच्ा 
तज्ज्ञ मंडळीिा देखीि जन्स्टस लशदें यांच्ा सवमतीत घेतिे जाईि. 
त्ांनी स्तः यावे, पकंवा अन्य िोकांनी यावे.

आंदोिकांवरीि सव्ज गुने् 
मागे घेऊ, सरकार म्हणून मराठा 
आरक्षणाच्ा साठी योग् ते केिे 
जाईि, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ 
लशदें यांनी मांडिे. तर आमिे 
सरकार मराठा आरक्षणाबाबत 
योग्ि वनण्जय घेईि, असेही 
उिमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 
म्हणािे. तसेि मनोज जरांगे 
यांनी उिोर्ण सोडावे, असा ठराव 
सव्जिक्षीय बैठकीतीत घेण्ात 
आिा. मुख्यमंत्री एकनाथ लशदें 
म्हणािे की, मनोज जरांगे यांच्ा 
आंदोिनािे िडसाद राज्यभर 

हदसत आहेत. आज सव्जिक्षीय 
बैठक आयोलजत केिी होती. 
सवषांनी उिस्स्ती या हठकाणी 
दाखविी. ही बैठक घेण्ािे कारण 
म्हणजे, जरांगे यांिे सुरु असिेिे 
उिोर्ण. त्ांच्ा आरोग्ािी चितंा 
सव्जिक्षीय बैठकीच्ा नेत्ांनी व्यक्त 
केिी. राज्यात जे काही कायदा 
सुव्यवस्ा शांतता, सुव्यवस्ा 
अबाधधत राहावी, यासाठी ही बैठक 
होती. काही अनुचित घडिे तेहिा 
सरकार आणण ववरोधी िक्ष यांच्ात 
संवाद झािेिा िाहहिा आहे. 
त्ाअनुरं्गाने या ििकेतून संवादातून 

व सुसंवादातून माग्ज काढायिा 
आहे. सगळ्ात महत्तािे म्हणजे 
सव्जिक्षीयांनी एक ठराव िाररत 
केिा. मनोज जरांगे िाटीि यांच्ा 
तब्ेतीच्ा दृष्ीने ववनंती केिी 
की, सरकार मागणीवर काम 
करतेय. थोडा वेळ हदिा िाहहजे. 
त्ासाठी हे उिोर्ण मागे घेण्ािा 
ठराव िाररत करुन ववनंती केिी. 
त्ामुळे जरांगे यांनी उिोर्ण मागे 
घ्ावे, अशी ववनंती शासनाच्ा 
वतीने करतो. दोन हदवसांिूवटी जी 
बैठक झािी. त्ात जरांगे यांच्ा 
लशष्मंडळातीि तज्ज्ञ देखीि 

अवतशय सकारात्मक ििगा झािी 
आहे. िाठीिाज्जमधे् जे अधधकारी 
दोर्ी आहेत. त्ािैकी खाडे,आघाव 
अन्य एक अधधकारी यांिे वनिंबन 
केिे जाईि. जी घटना हदिगगरी 
व्यक्त केिी. िाठीिाज्जिे समथ्जन 
कोणी करणार नाही, असे मुख्यमंत्री 
एकनाथ लशदें म्हणािे. मराठा 
समाजािा आरक्षण देण्ाबाबत 
एकमत झािे. ते सुप्रीम कोटगात 
थांबिेिे आहे. त्ािा गती देता 
येईि यावर ििगा झािी आहे. देवेंद्र 
फडणवीस यांनी देखीि कायदेशीर 
बाबी मांडल्ा आहेत. या बाबतीत 

सरकारिी भूवमका स्पष् आहे. अन्य 
कोणत्ाही समाजािे आरक्षण 
मराठा समाजािा आरक्षण हदिे 
जाणार नाही. त्ांना सव्जसुववधा 
हदल्ा जातीि. जो वनण्जय घेऊ 
त्ात मराठा समाजािी फसगत 
होणार नाही, अशी आमिी भूवमका 
आहे. न्यायाधीश लशदें यांच्ा 
माग्जदश्जनाखािी आज बैठक 
झािी. जरांगे िाटीि यांच्ा तज्ज्ञ 
मंडळीिा देखीि जन्स्टस लशदें 
यांच्ा सवमतीत घेतिे जाईि. 
त्ांनी स्तः यावे, पकंवा अन्य 
िोकांनी यावे.

।  मुंबई । महाईन्यूज । 
प्रवतवनधी।

मिाठा समाजाच्ा 
आिक्षणाबाबत ठोस 

मनण्डय घणे्ासाठी 
आज मुबंईतील सह्ाद्ी 
अमतरीगहृात सव्डपक्षीय 

बठैर् बोलावण्ात 
आली. या बठैर्ीला र्ाही 
वेळापूवडीच सरुुवात झाली 

आहे. मखु्यमतं्ी एर्नार 
शिदें, उपमखु्यमतं्ी देवेंद् 

र्रणवीस, अशजत पवाि 
यांच्ासह मविोधी पक्ष 
नतेे मवधानसना मवजय 

वरेट्ीवाि, मविोधी पक्षनतेे 
मवधानपरिषद अबंादास 

दानवे व मवमवध पक्षातील 
प्रमुख नेत्ांची उपस्स्ती 

सह्ाद्ीवि आहे. दीर तास 
चाललेल्ा या बठैर्ीत 
मवमवध पक्षाच्ा नते्ांनी 
आपली भूममर्ा मांरली.

जरांगेंनी उपोषण मागे घ्ावे!
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यडेडयरुप्ा याचंी ियैवतिक प्रवतडरिया
  दसुऱयाि हदवशी म्हणजे ९ सप्ेंबर रोजी माजी मुख्यमंत्री आणण 

जेडीएस नेते एिडी कुमारस्ामी यांनी भाजि नेते बीएस येपडयुरप्ा 
यांच्ासोबतिे ववधान फेटाळिे. ते म्हणािे-ही येपडयुरप्ा यांिी 
वैयगक्तक प्रवतपक्रया आहे. आतािययंत दोन्ी िक्षांमध्े जागावाटिावर 
कोणतीही ििगा झािेिी नाही. आम्ही दोन-तीन वेळा भेटिो, िण 
अजून वनण्जय झािेिा नाही. कुमारस्ामी यांनीही युतीबाबत भूवमका 
स्पष् केिी. आम्ही एकत्र येतो की नाही, नंतर बघू, िण काँग्रेस राज्यािी 
िूट करत असल्ाने राज्यातीि जनतेने आम्ही (दोन्ी िक्षांनी) सोबत 
येण्ािी गरज असल्ािे ते म्हणािे. त्ांना ियगाय हवा आहे. 2006 
मध्े मी भाजिशी हातवमळवणी केिी होती.

लष्कराचे मिोबल िाढले
   बीडी वमश्ा यांना राहुि गांधींच्ा वक्तव्याबद्ि वविारिे. प्रत्ुत्रात 

ते म्हणािे की, मी कोणाच्ाही वक्तव्यावर भाष्य करणार नाही. मी फक्त 
वस्तुस्स्ती सांगेन, जे मी जवमनीवर िाहहिे आहे. वास्तववक, राहुि गांधी 
17 ते 25 ऑगस्ट दरम्ान िडाख दौऱयावर होते. यावेळी त्ांनी दावा 
केिा होता की िीनने हजारो पकिोमीटर भूभागावर कब्ा केिा आहे. 
मात्र िंतप्रधान यावर खोटे बोििे. एक इंिही जमीन गेिी नसल्ािे 
ते सांगत आहेत. हे िूण्ज खोटे आहे. िडाखिे िेफ्टनंट गहिन्जर म्हणािे 
की, मोदी सरकारच्ा काळात िष्करािे मनोबि वाढिे आहे. देशातीि 
प्रत्ेक िौरस इंि जवमनीिे संरक्षण करण्ािा त्ांिा हेतू आहे.

आपली जमीन चीनच्ा ताब्ात नािी!
। नवी ददल्ी । 

वृत्संथिा : महाईन्यूज 
लराखचे लेफ्टनंट गव्न्डि 

मरिगेक्रयि (मनवृत्त) बीरी 
ममश्ा यांनी सोमवािी (11 

सप्ेंबि) सांगगतले र्ी चीनने 
भािताच्ा एर्ा चौिस इंच 

जममनीविही र्ब्ा रे्लेला 
नाही. 1962 (भाित-चीन युद्) 

मध्ये जे र्ाही झाले त्ाबद्दल 
बोलून र्ाही उपयोग नाही. 

आज सीमेवि िेवटचा इंचही 
आपल्ा ताब्ात आहे. देव 
न र्िो, परिस्स्ती आणखी 

मबघरली ति लष्किाचे जवान 
चोख प्रतु्त्ति द्ायला तयाि 

आहेत.

यादरम्ान प्रसारमाध्मांनी 
बीडी वमश्ा यांना राहुि गांधींच्ा 

वक्तव्याबद्ि वविारिे. प्रत्ुत्रात 
ते म्हणािे की, मी कोणाच्ाही 
वक्तव्यावर भाष्य करणार नाही. 
मी फक्त वस्तुस्स्ती सांगेन, 
जे मी जवमनीवर िाहहिे आहे. 
वास्तववक, राहुि गांधी 17 ते 25 
ऑगस्ट दरम्ान िडाख दौऱयावर 
होते. यावेळी त्ांनी दावा केिा 
होता की िीनने हजारो पकिोमीटर 
भूभागावर कब्ा केिा आहे. मात्र 
िंतप्रधान यावर खोटे बोििे. एक 
इंिही जमीन गेिी नसल्ािे ते 
सांगत आहेत. 

हे िूण्ज खोटे आहे. िडाखिे 
िेफ्टनंट गहिन्जर म्हणािे की, मोदी 
सरकारच्ा काळात िष्करािे 
मनोबि वाढिे आहे. देशातीि 
प्रते्क िौरस इंि जवमनीिे 
संरक्षण करण्ािा त्ांिा हेतू 
आहे. आज आिल्ा भूमीवर िाय 
रोवण्ाच्ा उदे्शाने कोणीही 

भारताकडे येण्ािे धाडस करू 
शकत नाही. 1961 सािी माझी 
िष्करात वनयुक्ती झािी. त्ावेळी 
माझ्ा बटालियनमधे् स्देशी 
काहीही नहिते. आमच्ा रायफि 
बवमयंगहॅममध्े बनवल्ा गेल्ा. 
आम्हािा वमळािेिी घड्ाळे 
स्स्तझियंडमधे् बनविी होती. 
आज भारतात असे काहीही 

नाही जे बनत नाही. देशातीि 
महत्ताच्ा संस्ांमधे् भाजि 
आणण राष््ीय स्यंसेवक संघ 
(आरएसएस) आिल्ा िोकांना 
वनयुक्त क रत असल्ािा 
आरोि राहुि गांधी यांनी केिा. 
िडाखमध्े काँगे्रस खासदार 
म्हणािे - कें द्रीय मंत्रांना त्ांच्ा 
मंत्राियािे वनण्जय आरएसएसच्ा 

िोकांच्ा सहकायगाने घ्ायिे 
आहेत. यािा उत्र देताना कें द्रीय 
मंत्री वनतीन गडकरी म्हणािे – 
ज्या मंत्राियांसोबत मंत्री काम 
करतात त्ात RSS िे सदस् 
नाहीत. यािेक्षा मोठा ववनोद काही 
असूि शकत नाही. 

काँग्रेस खासदार राहुि गांधी 
25 ऑगस्टिययंत िडाख दौऱयावर 

होते. ते शवनवारी (19 ऑगस्ट) 
िडाखहून िँगॉन्ग त्सो तिावाकडे 
दिुाकीवरून गेिे होते. यावर 
कें द्रीय मंत्री पकरेन ररलजजू यांनी 
सोशि मीपडयावर 2012 मधे् 
काँग्रेस सरकार आणण 2023 
मध्े भाजि सरकारच्ा काळात 
िडाखमधे् बांधिेल्ा रस्तांिी 
तुिना केिी.

भयाजप, जेडरीएस एकत्र लोकसभया लढिणयार!
4 ददवस्षंिूववी येरडयुरप्षंनीही केल्ष होत्ष द्षव्ष : देवेगौड्ष

लड्षखचे रस्े मोदी सरक्षरने बनवले : एलजी

। नवी ददल्ी । 

वृत्संथिा : महाईन्यूज 

भाजप आणण जनता दल 
सेकु्यलि (जेरीएस) यांच्ातील 

युतीबाबत गेल्ा तीन 
हदवसांपासून सुरू असलेली 

चचया आता संपुष्ात आली आहे. 
जेरीएस सुक्प्रमो आणण माजी 

पंतप्रधान एचरी देवेगौरा यांनी 
11 सप्ेंबि िोजी सांगगतले र्ी, 

भाजप आणण जेरीएस एर्त् 
लोर्सभा मनवरणूर् लढतील. 
बेंगळुरूमध्ये एर्ा र्ाय्डरिमात 

ते म्हणाले – दोन्ी पक्षांच्ा 
नेत्ांनी एर्त् मनवरणुर्ा 

लढवण्ाचे मान् रे्ले आहे. 
जेरीएस क्र्ती जागा लढवणाि 

हे पंतप्रधान मोदींिी बोलून 
ठिवले जाईल.

िक्षािे अस्स्तत्व पटकवण्ासाठी 
वनण्जय घतेल्ािे जडेीएसिे सपु्रीमो 
देवगेौडा म्हणाि.े ववरोधी िक्षांच्ा 
यतुी असिले्ा I.N.D.I.A. बाबत ते 
म्हणािे - मी एवढा मोठा धम्जवनरिेक्ष 
नेता आहे, तरीही काँग्रेसने या 

आघाडीत सहभागी होण्ासाठी 
माझ्ाशी संिक्ज ही केिा नाही. 
8 सप्ेंबर रोजी कनगाटकिे माजी 
मखु्यमतं्री आणण भाजि नतेे बीएस 
यपेडयरुप्ा म्हणाि ेहोते – जडेीएस 
िोकसभा वनवडणकू भाजिसोबत 
िढेि. गृहमंत्रांनी अवमत शहा 
(जेडीएस) िा िोकसभेच्ा 4 
जागा देण्ािे मान्य केिे आहे. 
मात्र, यािूवटी जडेीएस कनगाटकात 
२८ िकैी िाि जागांिी मागणी करत 
होते. दसुऱयाि हदवशी म्हणजे ९ 
सप्ेंबर रोजी माजी मुख्यमतं्री आणण 
जडेीएस नते ेएिडी कुमारस्ामी 
यांनी भाजि नेते बीएस यपेडयरुप्ा 
यांच्ासोबतिे ववधान फेटाळि.े 
ते म्हणािे-ही येपडयुरप्ा यांिी 
वयैगक्तक प्रवतपक्रया आहे. 
आतािययंत दोन्ी िक्षांमधे् 
जागावाटिावर कोणतीही ििगा 
झािेिी नाही. आम्ही दोन-तीन 
वेळा भेटिो, िण अजून वनण्जय 
झाििेा नाही. कुमारस्ामी यांनीही 
युतीबाबत भूवमका स्पष् केिी. 
आम्ही एकत्र यतेो की नाही, नतंर 
बघ,ू िण काँग्रसे राज्यािी िटू करत 
असल्ान ेराज्यातीि जनतने ेआम्ही 

(दोन्ी िक्षांनी) सोबत येण्ािी 
गरज असल्ािे त ेम्हणािे. त्ांना 
ियगाय हवा आहे. 2006 मधे् मी 
भाजिशी हातवमळवणी केिी 

होती. माझ्ा 20 महहन्यांच्ा 
कामामळेु राज्यात िांगिी प्रवतमा 
(सद्ावना) आहे. 2019 च्ा 
वनवडणुकीच्ा आकडेवारीवर 

नजर टाकल्ास, जडेीएसिा फक्त 
हासनिीि जागा लजकंता आिी. 
तर मडं्ा, बगंळुरू (ग्रामीण) आणण 
चिकबल्लािूर या जागा भाजिने 
लजकंल्ा होत्ा. माजी ितंप्रधान 
एिडी देवगेौडा यांि ेनात ूप्रज्वि 
रेवन्ना यांनी हासनमधनू वनवडणूक 
लजकंिी होती, मात्र त्ांिी उमेदवारी 
कनगाटक उच् न्यायाियान े1 सप्ेंबर 
रोजी रद् केिी होती. 2019 च्ा 
िोकसभा वनवडणुकीत त्ांनी 
वनवडणूक आयोगािा हदिेल्ा 
प्रवतज्ाित्रात िकुीिी माहहती हदिी 
होती, अस ेन्यायाियान ेम्हटि ेहोत.े 
त्ांनी 24 कोटींहून अधधक उत्पन्न 
ििवि ेहोते. 2019 च्ा िोकसभा 
वनवडणुका लजकंणारे प्रज्वि हे 
िक्षािे एकमवे खासदार होत.े हासन 
यांिी खासदारकी रद् केल्ानतंर 
जेडीएसकडे िोकसभेत एकही 
सदस् नाही. गेल्ा िोकसभा 
वनवडणुकीत जेडीएसिा 9.67% 
मते वमळािी होती. त्ाि वेळी, 
जडेीएसन ेववधानसभा वनवडणकुीत 
19 जागा लजकंल्ा होत्ा आणण 
िक्षािा 13.29% मते वमळािी 
होती. भाजि आणण जडेीएस एकत्र 

आल्ास दलक्षण भारतातीि 
या राज्यात सामालजक आणण 
राजकीय समीकरण ेिणू्जिणे बदिू 
शकतात. कनगाटकातीि 17 टके् 
िोकसखें्यिा लिगंायत समाज हा 
भाजििा मळू मतदार मानिा जातो. 
माजी मुख्यमंत्री बीएस यपेडयरुप्ा हे 
देखीि लिगंायत समाजािे आहेत.
त्ािवळेी, लिगंायत नतंर, सुमारे 
15 टके् िोकसंख्या असिेिा 
वोक्लिगा समुदाय दुसऱया 
क्रमांकािा प्रभावशािी समुदाय 
आहे.
 वोक्ालिगांना जेडीएसिे 
िारंिररक मतदार मानिे जाते. 
जेडीएस प्रमुख एिडी देवेगौडा 
हे स्त: वोक्लिगा समुदायािे 
आहेत. दोन्ी िक्ष एकत्र आल्ाने 
राज्यात एनडीएिी मतसंख्या 32 
टक्क्ांच्ा आसिास वाढणार 
आहे. युती झाल्ास दोन्ी िक्ष 
एकमकेांना पकती मत ेहस्तांतररत 
करू शकतीि हा वेगळा मुद्ा 
असिा तरी सामालजक आणण 
प्रादेलशक समीकरणांच्ा दृष्ीने 
एनडीएिी जमीन भक्म होऊ 
शकत.े
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पुष्ा-2 शसंघम 
टक्कर िोईल

अिीकडेि रवीना टंडनने सांगगतिे की, 
1994 मध्े आिेल्ा मोहरा चित्रिटातीि पटि-पटि बरसा िानी या 
गाण्ाच्ा शूपटगंनंतर वतिा पटटॅनसिे इंजेक्शन घ्ावे िागिे. गाण्ाच्ा 
शूपटगंदरम्ान ती जखमी झाल्ािे वतने सांगगतिे. िण, इंजेक्शन 
हदल्ानंतरही ती आजारी िडिी. इंपडयाज बेस्ट डान्सर या डान्स 
ररअॅलिटी शोमध्े रवीना िाहुणी म्हणून आिी होती. यादरम्ान वतने 

सांगगतिे की, गाण्ाच्ा शूपटगंदरम्ान वतिा अनेक अडिणींिा 
सामना करावा िागिा. पफल्मफेअरच्ा ररिोट्जनुसार, शोमध्े एका 
स्पध्जकाने या गाण्ावर डान्स केिा. या िरफॉम्जन्सनंतर रवीना 
म्हणािी - हे गाणे एका कन््सक्शन साइटवर शूट करण्ात आिे 
होते जेथे सव्जत्र व्खळे िडिे होते. िण, वतिा अनवाणी नािावं 
िागिं. रवीनाने सांगगतिे की, ती िडिी तर वतिा 
दखुाित होऊ नये म्हणून वतने गुडघ्ािे िॅड देखीि 

घातिे होते. मात्र असे असतानाही ती जखमी 
झािी आणण वतिा पटटॅनसिे इंजेक्शन 

घ्ावे िागिे. यानंतर कृपत्रम 
िावसात अवतशय थंड िाण्ात 
धभजल्ाने ती आजारीही 
िडिी. रवीना िुढे म्हणािी- तुम्ही 

िडद्ावर जे ग्ॅमर िाहत आहात, 
त्ामागे अनेक कथा दडिेल्ा आहेत. ररहस्जि 
दरम्ान दखुाित खूि सामान्य आहे िरंतु 
काम थांबत नाही, से्टजवर पकंवा िडद्ावर. 
रवीना म्हणािी की, जेहिा तुम्ही िरफॉम्ज 
करत असता तेहिा तुमच्ा िेहऱयावरून 
हास् आणण डान्स से्टप्सिे भाव कधीि 
गायब होऊ नयेत, मग तुम्हािा पकतीही 
वेदना होत असतीि. किाकार आणण 

नृत्हदग्दश्जकांना अशा अनेक गोष्ींिा 
सामना करावा िागतो. रवीना टंडन 

अल्ल ूअजु्जन स्टारर चित्रिट िषु्ा द: रुि िढुीि वर्टी 15 
ऑगस्टिा प्रदलश्जत होणार आहे. ररिीज डेटिी घोर्णा 

क र ण् ा स ो ब त ि चित्रिट वनमगात्ांनी 
च ि त्र ि ट ा िे नवीन िोस्टरही शअेर 

केिे आहे. हा चित्रिट 2021 मधे् 
प्रदलश्जत झािेल्ा िषु्ा: द 

राइज या चित्रिटािा लसके्ि 
आहे. हा चित्रिट बॉसि ऑपफसवर 

अजय देवगण स्टारर लसघंम अगने या 
चित्रिटाशी टक्र देणार आहे. या वर्टी 

एपप्रिमध् ेचित्रिटािा हदग्दश्जक रोहहत शटे्ीन ेचित्रिटाच्ा 
प्रदश्जनािी तारीख जाहीर केिी होती. िोस्टर शअेर 
करताना चित्रिट वनमगात्ांनी लिहहिे - िषु्ा राज िनु्ा 

एकदा बॉसि ऑपफसवर ववजय वमळवण्ासाठी 
यते आहे. चित्रिटाच्ा नवीन िोस्टरमधे् 

िषु्ा राजिा हात जवळून हदसत आहे. 
अल्ल ूअजु्जनिा िकू अद्ाि समोर 
आििेा नाही. अलू्ल अजु्जननेही 
हे िोस्टर त्ाच्ा सोशि मीपडया 
अकाउंटवर शअेर केि ेआहे. 
यावळेीही फहद फालजि आणण 

रस्मिका मदंान्ना या चित्रिटात 
हदसणार आहेत. अिीकडेि 

अल्ल ूअजु्जनिा िषु्ा द: 
राइज या चित्रिटातीि 
अधभनयासाठी राष््ीय 
िरुस्कारही वमळािा 
होता. यालशवाय 
चित्रिटािे सगंीतकार 
देवी श्ी प्रसाद यांनाही 

राष््ीय िरुस्कारान ेसन्ावनत 
करण्ात आिे. िषु्ा: द राइज 

पडसेंबर 2021 मधे् प्रदलश्जत 
झािा. चित्रिटािे हदग्दश्जक 
सकुुमार आहेत. रस्मिका 
मदंान्ना, फहाद फालजि आणण 
जगिती बाब ूया चित्रिटात 
मखु्य भवूमकेत आहेत. 'िषु्ा: 
द राइज' या चित्रिटाने 
बॉसि ऑपफसवर जगभरात 

332 कोटींिी कमाई केिी 
होती. या चित्रिटात िदंनािा 

व्यवसाय जवळून िाहहल्ानतंर 
िषु्ा नावाच्ा मजरुािे आयषु्य 
िणू्जिण ेबदिनू जात.े 

अल्ा िाबटिस्ाचा झाला लाइफ पाट्टनर!
कॅप्न अमरेरका फेम 

अधभनतेा व्रिस इहिान्सन ेत्ाच्ा 
दीघ्जकाळािी मैत्रीण अल्ा 
बापप्स्टासोबत गिुििू िग्न उरकिे 
आहे. अमरेरकन मीपडया हाऊस 
िजे लससिनुसार, शवनवारी, 9 
सप्ेंबर रोजी दोघांनी त्ांच्ा घरी 
गिुििू िग्न केि.े या काय्जक्रमािा 
उिस्स्त राहण्ािूवटी एनडीएवर 
सव्ज िाहुण्ांच्ा स्ाक्षऱया होत्ा. 
यासोबति काय्जक्रमािा फोन 
घऊेन जाण्ास बदंी घािण्ात 

आिी होती. बोस्टनमधीि 
जोडप्ाच्ा घरी झािेल्ा िग्नािा 
फक्त जवळिे कुटंुबातीि सदस् 
आणण वमत्र उिस्स्त होत.े समोर 
आिले्ा काही छायाचित्रांमधे् 
42 वर्टीय व्रिस आणण 26 
वर्टीय अल्ा माहि्जिच्ा प्रलसद्ध 
'अ ॅहिेंजस्ज' मालिकेतीि काही 
किाकारांसोबत बसिेिे हदसत 
आहेत.सोशि मीपडयावर हिायरि 
झािेल्ा फोटोंमधे् व्रिससोबत 
जरेेमी रेनर, 

रॉबट्ज डाउनी जवूनयर आणण व्रिस 
हेम्सवथ्जसारख ेकिाकार हदसत 
आहेत. हे सव्जजण स्ावनक 
रेस्टॉरंटमध् ेएकत्र जवेण करताना 
हदसि.े अधभनेता व्रिस इहिान्स, 
जो 2018 मधे् अवववाहहत 
होता, त्ान ेएका मिुाखतीत 
सांगगति ेहोत ेकी तो सटेि 
होण्ासाठी कोणीतरी 
शोधत आहे. यानतंर तो 
अल्ािा भटेिा. दोघांनी नोहिेंबर 
2022 मधे् एकमेकांना डेट 

करायिा सरुुवात केिी. 
नववर्गाच्ा िवू्जसधं्िेा 
दोघांनीही एक 
रोमँपटक व्हिपडओ 
सोशि मीपडयावर 
शअेर केिा 

होता.

प्रीतीची अमेररकेत वनक जोनासच्ा कॉन्सट्षमध्ये हजेरीप्रीतीची अमेररकेत वनक जोनासच्ा कॉन्सट्षमध्ये हजेरीअिीकडेि प्रीती व्झटंाने 
वनक जोनासच्ा अमेररकेतीि 
कॉन्सट्जमध्े हजेरी िाविी 
होती. या कॉन्सट्जमध्े पप्रयांका 
िोप्रादेखीि उिस्स्त होती. 
प्रीतीने वतच्ा सोशि मीपडया 
अकाऊंटवर जोनास ब्दस्जच्ा 
कॉन्सट्जिी व्हिपडओ क्लििही 
शेअर केिी आहे. यावेळी 
पप्रयांका काळ्ा रंगाच्ा 
कट-आउट डे्समध्े होती. 
वतने केसही मोकळे ठेविे 
होते. प्रीती बॅ्क टॉि आणण 
रेड िेक स्कट्जमध्े हदसिी. 

दोघींनी एकत्र फोटोही क्लिक 
केिे. व्हिपडओ शेअर करताना 
प्रीतीने लिहहिे - पकती मजेदार 
संध्ाकाळ होती आणण जोनास 
ब्दस्जिा ऐकण्ािी उत्म संधी 
होती. वतने पप्रयांकािादेखीि 
टॅग केिे आणण लिहहिे – उत्म 
होस्ट असल्ाबद्ि धन्यवाद! 
वतने वनक जोनासिादेखीि 
टॅग केिे आणण लिहहिे - तुम्ही 
दोघांनी खूि िांगिे िरफॉम्ज 

केिे. मी तुमिी िाहती झािे 
आहे. िुढीि दौऱयासाठी 
सव्ज शुभेच्छा! एका युझरने 
व्हिपडओवर लिहहिे- प्रीती 
आणण पप्रयांकािा एकत्र िाहणे 
खूि छान वाटिे. तुम्ही दोघी 
माझ्ा आवडत्ा अधभनेत्री 
आहात. तर एका यूजरने लिहहिे 
- तुम्ही दोघी एकमेकांच्ा 
खऱया मैपत्रणी आहात. एका 
युझरने लिहहिे- मिा तुमच्ा 

सोशि मीपडयावरीि िोस्ट 
खूि आवडतात. मिा तुमिी 
बागकाम मालिकादेखीि 
आठवते. प्रीती व्झटंाने 
वबझनेसमन जीन गुडइनफशी 
िग्न केिे. त्ांना दोन मुिे 
आहेत - लजया आणण जय. 
दोघांिा जन् सरोगसीद्ारे 
झािा. अमेररकेत गेल्ािासून 
प्रीतीने चित्रिटात काम केिेिे 
नाही. पप्रयांका िवकरि 

हेड ऑफ से्टट या चित्रिटात 
हदसणार आहे. यालशवाय प्रीती 
जी िे जरा या चित्रिटातही 
हदसणार आहे. पप्रयांका आणण 
प्रीतीने 2003 मधे् द हीरो: 
िहि स्टोरी ऑफ अ स्पाय या 
चित्रिटात एकत्र काम केिे 
होते. आता दोन्ी अधभनेत्री 
आिल्ा िती आणण मुिांसह 
िॉस एंजेलिसमधे् स्ागयक 
झाल्ा आहेत.

िा कलाकाराचा 
नसून कलेचा 

सन्ान !
िेखक, गीतकार आणण कवी जावेद 

अख्तर यांना िंडन ववद्ािीठाच्ा सू्कि ऑफ 
ओररएंटि अँड आपरिकन स्टडीज येथे एका 
समारंभात डॉक्टर ऑफ लिटरेिरिी मानद िदवी 
प्रदान करण्ात आिी आहे. या सोहळ्ात ित्ी, 
अधभनेत्री शबाना आझमी आणण मुिगा फरहान 
अख्तर यांच्ासह डॉ. अख्तरही उिस्स्त होते. 
या समारंभात या सन्ानाबद्ि कृतज्ता 
व्यक्त करताना जावेद अख्तर म्हणािे 
की, जेहिा-जेहिा असा िुरस्कार हदिा 
जातो तेहिा किाकारािा नहेि तर 
किेिा सन्ान होत असतो, हे 
ववसरता कामा नये. जावेद 
िुढे म्हणािे, 'ववज्ान 
आणण तंत्रज्ानाच्ा 
काळात कववतेिा 
सन्ान का करावा 
असा प्रश्न अनेकांना 
िडतो. मी मानतो की 
कववता म्हणजे काय यािा 
वविार करणे महत्तािे आहे? 
फक्त यमक कववता बनवत नाही. 
ववरोधाभासातून िांगिी कववता जन्ािा 
येते. जावेद यांिी ित्ी शबाना आझमी आणण 
मुिगा फरहान अख्तर यांनी त्ांच्ा सोशि 
मीपडया अकाउंटवर या काय्जक्रमािा फोटो 
शेअर केिा आहे. 

कठीण 
काळातिी िसू 

जाऊ नये 
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मेदिेदेिचा सरळ सेटमध्ये पराभि
   न्यूयॉक्ज च्ा मागगारेट कोट्जवर खेळल्ा गेिेल्ा अंवतम सामन्यात 

जोकोवविने डॅवनयि मेदवेदेविा ६-३, ७-६, ६-३ असा िुरशीच्ा 
िढतीत िराभव केिा. ३६ वर्टीय जोकोवविने िहहिा सेट ६-३ असा 
सहज लजकंिा. मेदवेदेवने दसुऱया सेटमध्े िुनरागमन करण्ािा 
प्रयत् केिा, मात्र जोकोवविने दसुरा सेटही 7-6 असा लजकंिा. 
वतसऱया सेटमध्े ६-३ असा सहज ववजय वमळवत त्ाने आििे 
ववक्रमी २४ वे ग्रँडस्ॅम जेतेिद िटकाविे. 2021 मध्े यूएस 
ओिनच्ा फायनिमधे् जोकोववििा मेदवेदेवववरुद्ध िराभवािा 
सामना करावा िागिा होता.

 गॉफच्ा हे पडहले ग्रँडस्लॅम
   जोकोववििे हे िौथे यूएस ओिन जेतेिद आहे. यािूवटी त्ाने 

2011, 2015 आणण 2018 मधे् यूएस ओिनिे ववजेतेिद िटकाविे 
होते. जोकोवविने ववक्रमी ३६व्यांदा गँ्रडस्ॅमच्ा अंवतम फेरीत 

प्रवेश केिा आणण २४ जेतेिदे लजकंिी. अमेररकेच्ा युवा 
टेवनसिटू कोको गॉफने शवनवारी यूएस ओिनच्ा अंवतम फेरीत 

बेिारूसच्ा अररना सबािेन्कािा िराभव करून यूएस ओिनिे 
ववजेतेिद िटकाविे. १९ वर्टीय गॉफच्ा कारपकदटीतीि हे िहहिे 
ग्रँडसॅ्म जेतेिद आहे. 

 ।  मंगळवार । 
 । दद. 12 सप्टेंबर 2023

नोव्ाक जोकोहवचने हवजेतपेद पटकावल!े

नवी ददल्ी । 
नवी ददल्ी। वतृ्संथिा  

एर्हदवसीय 
मवश्वचषर्ासाठी नू्झीलंर 

संघाची घोषणा र्िण्ात 
आली आहे. पुढील महहन्ात 

सुरू होणाऱया एर्हदवसीय 
मवश्वचषर्ासाठी नू्झीलंरने 

सोमवािी १५ खेळारंूची मनवर 
रे्ली. दखुापतीतून पुनिागमन 
र्िणाऱया रे्न मवल्मसनर्रे 

संघाचे र्ण्डधािपद असेल. 
भाितात ५ ऑक्ोबिपासून 
एर्हदवसीय मवश्वचषर्ाला 

सुरुवात होत आहे. गतवषडीचा 
उपमवजेता नू्झीलंरचा 

पहहला सामना गतमवजेत्ा 
इंग्ंरमवरुद् 5 ऑक्ोबि िोजी 

अहमदाबाद येरे होणाि आहे.

केन ववल्मसन (कण्जधार), 
ट्ेंट बोल्ट, माक्ज  िॅिमन, डेहिन 
कॉनवे, िॉकी फग्ु्जसन, मॅट 
हेन्ी, टॉम िॅथम (उि-कण्जधार, 
ववकेटकीिर), डॅररि वमशेि, लजमी 

नीशम, गे्न पफलिप्स, रचिन 
रवींद्र, वमशेि सँटनर, ईश सोढी, 
पटम साउथी आणण ववि यंग. IPL 
2023 च्ा िहहल्ा सामन्यात 
(31 माि्ज 2023), ववल्मसन 
िेन्नई सुिर पकंग्ज (CSK) ववरुद्ध 
सीमारेर्ेवर झेि घेण्ाच्ा 
प्रयत्ात जखमी झािा. त्ांच्ा 
उजव्या गुडघ्ािा दखुाित झािी. 

यानंतर तो संिूण्ज िीगमधून 
बाहेर िडिा. िीगमधून बाहेर 

ि ड ल् ा नं त र  व व ल् म स न 
न्यूझीिंडिा िरतिा आणण 
एपप्रिमध्े त्ाच्ावर शस्तपक्रया 
झािी. 

आयिीएिच्ा या हंगामात 
तो गुजरात टायटन्स संघािा 
भाग होता. ५ ऑक्टोबरिासून 
भारतात वर््ज कि होणार आहे. 
सव्ज संघ त्ांच्ा संघात 15 खेळाडू 
ठेवण्ास सक्षम असतीि, संघ 3 
सँ्टडबाय खेळाडंूिी नावे देखीि 

ठेवू शकतात. ववश्िर्क स्पधकेत 
सहभागी होणाऱया सव्ज देशांना 
त्ांच्ा संघांिी अंवतम यादी 28 
सप्ेंबरिययंत आंतरराष््ीय पक्रकेट 
िररर्देिा (ICC) सादर करायिी 
आहे. ऑक्टोबर-नोहिेंबरमध्े 
भारतात 46 हदवसांसाठी 
एकहदवसीय ववश् स्पधगा होणार 
आहे, ज्यामध्े 48 सामने खेळविे 
जातीि. 

िहहिा सामना 5 ऑक्टोबर 

रोजी अहमदाबाद येथे गत 
ववश्िर्कातीि ववजेता आणण 
उ ि वव जे त ा  इं ग्ं ड  आ ण ण 
न्यूझीिंड यांच्ात होणार आहे. 
12 नोहिेंबरिययंत िीग टप्प्ातीि 
45 सामने होतीि. 

15 आणण 16 नोहिेंबरिा दोन 
सेमीफायनि आणण 19 नोहिेंबरिा 
फायनि अहमदाब ादमधे् 
खेळविी जाईि. गतववजेत्ा 
इंगं्ड आणण न्यूझीिंड यांच्ातीि 

ि ढ त ी ने  ५  ऑ क्ट ो ब रि ा 
अहमदाबाद येथून ववश्िर्काच्ा 
िािू हंगामािी सुरुवात होणार 
आहे. भारतात ५ ऑक्टोबरिासून 
एकहदवसीय ववश्िर्कािा 
सुरुवात होत आहे.

 गतवर्टीिा उिववजेता 
न्यूझीिंडिा िहहिा सामना 
गतववजेत्ा इंग्ंडववरुद्ध 5 
ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद येथे 
होणार आहे.

विश्वचषकयासयाठी न्ूझरीलंड संघ जयाहरीर!

नवी ददल्ी । 
नवी ददल्ी। वतृ्संथिा  

समब्डयाच्ा नोव्ार् 
जोर्ोमवचने यूएस ओपन २०२३ 

चे मवजेतेपद पटर्ावले आहे. 
अंमतम रे्िीत त्ाने िशियाच्ा 

रॅमनयल मेदवेदेवचा पिाभव 
रे्ला. जोर्ोमवचचे हे २४ वे 

ग्रँरस्ॅम आणण अमेरिरे्चे चौरे 
पुरुष एरे्िीचे मवजेतेपद आहे. 

त्ाने ग्रँरसॅ्म शजरं्ण्ाच्ा 
बाबतीत मागयािेट र्ोट्डची 
बिोबिी रे्ली आहे. पुरुष 
एरे्िीत 24 ग्रँरस्ॅमसह 

सवयाधधर् मवजेतेपद 
पटर्ावणािा जोर्ोमवच खेळारू 

ठिला आहे.

न्यूयॉक्ज च्ा मागगारेट कोट्जवर 
खेळल्ा गेिेल्ा अंवतम सामन्यात 
जोकोवविने डॅवनयि मेदवेदेविा 
६-३, ७-६, ६-३ असा िुरशीच्ा 

िढतीत िराभव केिा. ३६ वर्टीय 
जोकोवविने िहहिा सेट ६-३ असा 
सहज लजकंिा. मेदवेदेवने दसुऱया 
सेटमधे् िुनरागमन करण्ािा 
प्रयत् केिा, मात्र जोकोवविने 
दसुरा सेटही 7-6 असा लजकंिा. 
वतसऱया सेटमध्े ६-३ असा 
सहज ववजय वमळवत त्ाने 
आििे ववक्रमी २४ वे ग्रँडसॅ्म 
जेतेिद िटकाविे. 2021 मधे् 
यूएस ओिनच्ा फायनिमधे् 
जोकोववििा मेदवेदेवववरुद्ध 
िराभवािा सामना करावा िागिा 
होता. जोकोववििे हे िौथे यूएस 
ओिन जेतेिद आहे. यािूवटी 
त्ाने 2011, 2015 आणण 2018 
मध्े यूएस ओिनिे ववजेतेिद 
िटकाविे होते. जोकोवविने 
ववक्रमी ३६व्यांदा ग्रँडस्ॅमच्ा 
अंवतम फेरीत प्रवेश केिा आणण 
२४ जेतेिदे लजकंिी. अमेररकेच्ा 
युवा टेवनसिटू कोको गॉफने 

शवनवारी यूएस ओिनच्ा 
अंवतम फेरीत बेिारूसच्ा 
अररना  सबािेन्कािा 
िर ाभव क रून यूएस 
ओिनिे ववजेतेिद िटकाविे. 
१९ वर्टीय गॉफच्ा 
कारपकदटीतीि हे 
िहहिे ग्रँडस्ॅम 
जेतेिद आहे . 
ि ह ह ि ा  से ट 
गमावल्ानंतर 
गॉफने शानदार 
िुनरागमन करत 
सामना  2-6, 
6-3, 6-2 असा लजकंिा. 
हे ववजेतेिद िटकावणारी 
गॉफ 2017 नंतरिा 
ि हह ि ी  अ मे र रक न 
खेळाडू ठरिी आहे. 
हा िराक्रम सोिन 
स्टीफनने  शेवटिा 
2017 मध्े केिा 

होता. 1999 नंतर यूएस 
ओिन लजकंणारी गॉफ 
ही िहहिी अमेररकन 
पकशोरवयीन खेळाडू 

आहे. सेरेना ववल्म्सने 
1999 मध्े ही 

कामगगरी 
के ि ी 

होती.

दखु्षितीतनू िनुर्षगमन करण्षर्ष पवल्यमसन कण्णध्षर

क्षरपकदवीतील हे 24 वे ग्रँडस्लॅम, मेदवेदेवच्ष केल्ष िर्षभव

 विश्वचषकात 48 सामिे खेळले जारार
  ५ ऑक्टोबरिासून भारतात वर््ज कि होणार आहे. सव्ज संघ 

त्ांच्ा संघात 15 खेळाडू ठेवण्ास सक्षम असतीि, संघ 3 
सँ्टडबाय खेळाडंूिी नावे देखीि ठेवू शकतात. ववश्िर्क स्पधकेत 
सहभागी होणाऱया सव्ज देशांना त्ांच्ा संघांिी अंवतम यादी 28 
सप्ेंबरिययंत आंतरराष््ीय पक्रकेट िररर्देिा (ICC) सादर करायिी 
आहे. ऑक्टोबर-नोहिेंबरमधे् भारतात 46 हदवसांसाठी एकहदवसीय 
ववश् स्पधगा होणार आहे, ज्यामध्े 48 सामने खेळविे जातीि. िहहिा 
सामना 5 ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद येथे गत ववश्िर्कातीि 
ववजेता आणण उिववजेता इंगं्ड आणण न्यूझीिंड यांच्ात होणार 
आहे. 12 नोहिेंबरिययंत िीग टप्प्ातीि 45 सामने होतीि. 15 आणण 
16 नोहिेंबरिा दोन सेमीफायनि आणण 19 नोहिेंबरिा फायनि 
अहमदाबादमध्े खेळविी जाईि.


